

## GBSแนะเก็บบุ้นแนวโน้มโต ชูCK-BPP-LH-HARN-LIT

**GBS** คาดดัชนีสัปดาห์นี้ผันผวนในกรอบ 1,545-1,590 จุด รอฟังคำแถลงเฟด ลุ้นน้ำมันรับवाद-แรงซื้อดักบไตรมาส 2/60 แนะนำสะสมหุ้นแนวโน้มไตรมาส 2 โต CK-BPP-LH ปันผลครึ่งปีสูง ADVANC-INTUCH-CSL

นายชัยยศ จิวงกูร ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บล.โกลเบล็ก หรือ GBS เปิดเผยว่า ภาวะตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้มีแนวโน้มผันผวนต่อจากสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากตลาดรอฟังถ้อยแถลงของนางเจเน็ต-เยลเลน ต่อสมาชิกสภาและวุฒิสภาสหรัฐ

ในวันพุธและวันพฤหัสบดีนี้ โดยมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นซึ่งเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน รวมถึงแรงซื้อดักบไตรมาส 2/60 ที่เริ่ม Preview และจะประกาศตั้งแต่กลางเดือน ก.ค.

ส่วนทิศทางของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่มีสลับขาย (Net Sell) และประเด็นลบเรื่องเฟดปรับลดงบดุลภายในปลายปีนี้กดดันตลาด ดังนั้น ประเมินว่าสัปดาห์นี้ดัชนีจะแกว่งตัวในกรอบ 1,545-1,590 จุด

โดยกลยุทธ์การลงทุนแนะนำซื้อสะสมหุ้นใน

กลุ่มที่คาดว่าจะเติบโตได้แก่ CK, BPP, LH, HARN, LIT, BIZ, MGT, ECF, WICE, JWD, RS และ BEM และกลุ่มปันผลครึ่งปีสูง ADVANC, INTUCH, CSL, KKP, TCAP, LH, QH, SIRI และ TTW

ด้าน น.ส.วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า ภาพ

รวมเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มสดใสมากขึ้น โดยล่าสุดเศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวต่อเนื่องภายหลังการลดภาวะภาษีกระตุ้นการบริโภค ทำให้ไตรมาสแรกของปี 60 ตัวเลข GDP ของจีนขยายตัวถึง 6.9% หนุนมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยไปประเทศจีนในช่วง 5 เดือนแรกของปีนับโต 31.5%

อีกทั้งประเทศในกลุ่มยูโรโซนเตรียมประชุมเพื่อประเมินทิศทางเศรษฐกิจใหม่อีกครั้ง หลัง

เศรษฐกิจปรับตัวในทิศทางที่ดีกว่าการคาดการณ์ ประกอบกับราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากลิเบีย และไนจีเรียได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับกลุ่มสมาชิกโอเปกและประเทศนอกโอเปกในวันที่ 24 ก.ค.นี้ ซึ่งเป็นไปได้ว่ากลุ่มโอเปกอาจขอร้องให้ทั้งสองประเทศจำกัดการผลิตโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยด้านลบกดดันภาพรวมตลาดหุ้นไทยจากเม็ดเงินต่างชาติที่ยังมีความผันผวนต่อเนื่อง โดยในเดือน ก.ค. พลิกกลับเป็นขาย ขณะที่ปีนี้เฟดจะเริ่มปรับลดงบดุลมูลค่า 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และคณะกรรมการธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้เริ่มหารือกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน ซึ่งรวมถึงการปรับลดมาตรการกระตุ้นทางการเงินที่จะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ■